

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๐๑.๔/ว ๑๖๕๘



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง การรายงานการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานผ่านระบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (E - Report)
“ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานจิตอาสาตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน” กรมการปกครอง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๒๔/ว ๓๗๔๔ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า ในการประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์ของศูนย์อำนวยการใหญ่
จิตอาสาพระราชทานผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมบางขุนพรหม
ศูนย์อำนวยการและขับเคลื่อนงานจิตอาสา กระทรวงมหาดไทย ได้ให้กรมและรัฐวิสาหกิจในสังกัดดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (E - Report) “ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานจิตอาสา
ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน” กรมการปกครอง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุน
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าช่วยเหลือบรรเทาและป้องกัน
สาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ
และหลังเกิดเหตุ และรายงานผลการดำเนินการดังกล่าว พร้อมภาพถ่าย คลิปวิดีโอ การเข้าให้การช่วยเหลือบรรเทา
และป้องกันสาธารณภัย ความยาวไม่เกิน ๓๐ วินาที (ถ้ามี) ส่งให้ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอ
ในพื้นที่นั้น

๒. รายงานผลการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาที่ดำเนินการในพื้นที่ส่วนภูมิภาค เช่น โครงการ
โคก หนอง นา โมเดล หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่ได้จัดขึ้น และมีจิตอาสาเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรม
พร้อมภาพถ่ายคลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน ๓๐ วินาที (ถ้ามี) ส่งให้ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอ
ในพื้นที่ที่ดำเนินกิจกรรม เพื่อให้ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอ ดำเนินการบันทึกในระบบรายงาน
อิเล็กทรอนิกส์ (E - Report) “ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานจิตอาสาตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน”
กรมการปกครอง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักงานเลขานุการกรม

กลุ่มงานกิจการพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๔๐๑๔ โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๔๐๑๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@dla.go.th

ผู้ประสาน นายปิยวัฒน์ นัยศรี โทร. ๐๘ ๔๔๗๓ ๓๗๑๑



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย ศูนย์อำนวยการและขับเคลื่อนงานจิตอาสา โทร. ๐ ๒๒๒๖ ๖๐๒๙
ที่ มท ๐๒๒๙/ว ๓๓๗/๙๙

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การรายงานการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานผ่านระบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (E - Report)
“ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานจิตอาสาตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน” กรมการปกครอง
เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ด้วยในการประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์ของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมบางขุนพรหม ชั้น ๔ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยได้ประชุมติดตามงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจงานจิตอาสา กระทรวงมหาดไทย ซึ่งกรมการปกครองได้รายงานผลการพัฒนาระบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (E - Report) “ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานจิตอาสาตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน” กรมการปกครอง โดยได้ปรับเปลี่ยนเพิ่มหัวข้อการรายงานผลประเภทกิจกรรม เพื่อจัดเก็บข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับประเภทกิจกรรมที่ได้มีการดำเนินงาน ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติขอหรือให้กรมและรัฐวิสาหกิจในสังกัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (E - Report) “ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานจิตอาสาตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน” กรมการปกครอง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ศูนย์อำนวยการและขับเคลื่อนงานจิตอาสากระทรวงมหาดไทย จึงขอให้ท่านดำเนินการตามมติข้อหาหรือในที่ประชุมข้างต้นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการและขับเคลื่อนงานจิตอาสา

สรุปมติข้อหารือในที่ประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์ของศูนย์ขับเคลื่อนงานจิตอาสา กระทรวงมหาดไทย
 การรายงานการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานผ่านระบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Report)
 “ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานจิตอาสาตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน” กรมการปกครอง
 เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมบางขุนพรหม ชั้น ๔
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ลำดับ	มติข้อหารือในที่ประชุม	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑	<p>๑) รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต./ ทต.) พร้อมภาพถ่าย/คลิปวิดีโอการฝึกอบรมความยาวไม่เกิน ๓๐ วินาที (ถ้ามี) ส่งให้ ศอ.จอส. พระราชทานอำเภอพื้นที่ที่ดำเนินการฝึกอบรมฯ เพื่อให้ ศอ.จอส.พระราชทานอำเภอ ดำเนินการ บันทึกในระบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Report) “ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานจิตอาสาตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน” กรมการปกครอง</p> <p>๒) รายงานผลการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาหรือภารกิจการเข้าให้การช่วยเหลือเมื่อเกิดสาธารณภัย ในพื้นที่ส่วนภูมิภาคที่มีกำลังพลจิตอาสาร่วมให้การสนับสนุนภารกิจดังกล่าว พร้อมภาพถ่าย/คลิป วิดีโอ ความยาวไม่เกิน ๓๐ วินาที (ถ้ามี) ส่งให้ ศอ.จอส.พระราชทานอำเภอ ในพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัย เพื่อให้ ศอ.จอส.พระราชทานอำเภอ ดำเนินการบันทึกในระบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (E - Report) “ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานจิตอาสาตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน” กรมการปกครอง</p>	ปภ.
๒	<p>แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต./ทต.) ที่มีชุดปฏิบัติจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรียบร้อยแล้ว ให้สนับสนุนชุดปฏิบัติจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าช่วยเหลือบรรเทาและป้องกันสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน/ ชุมชน ทั้งก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุและรายงานผลการดำเนินการดังกล่าว พร้อม ภาพถ่าย/คลิปวิดีโอ การเข้าให้การช่วยเหลือบรรเทาและป้องกันสาธารณภัยฯ ความยาวไม่เกิน ๓๐ วินาที (ถ้ามี) ส่งให้ ศอ.จอส.พระราชทานอำเภอ ในพื้นที่นั้น เพื่อให้ ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอ ดำเนินการบันทึกในระบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Report) “ระบบรายงานผลการ ปฏิบัติงานจิตอาสาตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน” กรมการปกครอง</p>	สภ.
๓	<p>กำชับหน่วยงานในระดับพื้นที่ รายงานผลการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาที่ดำเนินการในพื้นที่ ส่วนภูมิภาค เช่น โครงการโคก หนอง นา โมเดล หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่ได้จัดขึ้น และมีจิตอาสา เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรม พร้อมภาพถ่าย/คลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน ๓๐ วินาที (ถ้ามี) ส่งให้ ศอ.จอส.พระราชทานอำเภอพื้นที่ที่ดำเนินการกิจกรรม เพื่อให้ ศอ.จอส.พระราชทานอำเภอ ดำเนินการบันทึกในระบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Report) “ระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน จิตอาสาตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน” กรมการปกครอง</p>	กรมและ รัฐวิสาหกิจ ในสังกัด ทุกหน่วย
๔	<p>ดำเนินการติดตามและรวบรวมผลการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาที่ดำเนินการในพื้นที่ส่วนภูมิภาค จากระบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Report) “ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานจิตอาสาตามโครงการ จิตอาสาพระราชทาน” กรมการปกครอง รายงาน ศช.จอส.มท. ในรอบสัปดาห์ทุกวันพุธของ ทุกสัปดาห์ และในรอบเดือน ทุกวันพุธแรกของเดือนถัดไป เพื่อสรุปรายงานในที่ประชุมติดตาม งานประจำสัปดาห์ของ ศอญ.จอส.พระราชทาน ทุกวันศุกร์หรือวันทำการก่อนวันหยุดสุดสัปดาห์</p>	ปก.